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Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Henshaw, Gordon, Gavin Hill-John, Lay, Parkhill, 
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39 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Stubbs ac Eshaan Rajesh 
 
40 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Henshaw fuddiant personol yn eitem 4 gan fod gan ei 
merch fusnes ym Marchnad Caerdydd. 
 
41 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Hydref 2021 yn gofnod cywir. 
 
42 :   DIWEDDARIAD AR WAITH I GYNORTHWYO AG ADFER  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn galluogi'r Pwyllgor i gael y wybodaeth 
ddiweddaraf am y themâu allweddol sy'n deillio o ymgysylltu â rhanddeiliaid y 
cyhoedd a'r ddinas ar Strategaeth  Adferiad ac Adnewyddu’r Ddinas drafft, y bu'r 
Pwyllgor yn craffu arni yn gynharach eleni. Mae'r diweddariad yn rhoi cyfle i'r Aelodau 
roi eu barn ar y ffordd ymlaen, cyn adroddiad i'r Cabinet yn ddiweddarach yn y 
flwyddyn.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Huw Thomas – Arweinydd; Neil Hanratty – 
Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd a Jon Day – Rheolwr Gweithredol – Polisi 
Economaidd i'r cyfarfod.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Arweinydd i wneud datganiad ar ôl hynny cafodd yr 
Aelodau gyflwyniad gan Swyddogion ac fe'u gwahoddwyd i ofyn cwestiynau a 
gwneud sylwadau/arsylwadau. 
 
Roedd yr Aelodau'n falch o gael cyflwyniad addysgiadol a diddorol.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at yr ymgyrch i ddefnyddio Bysiau a gofynnodd a oedd y 
cydbwysedd yn iawn rhwng teithio llesol a defnyddio bysiau ac a yw'r Tîm Priffyrdd 
yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau yng Nghanol y Ddinas.   Esboniodd 
yr Arweinydd fod Strategaeth Fysiau ar gael ar hyn o bryd ar gyfer ymgynghori, mae'r 
tîm Priffyrdd a'r Cabinet yn cyfarfod â Bws Caerdydd yn rheolaidd i edrych ar 
newidiadau canol y ddinas; ychwanegodd hefyd y byddai cyhoeddiad yn fuan 
ynghylch sut y gall y Cyngor helpu bysiau yn ehangach ar gyfer y cyfnod cyn y 
Nadolig. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am y Siartiau Poblogaeth a gofynnodd am gadarnhad bod y 
boblogaeth wedi gostwng erbyn 2000 ers 2004.   Esboniodd swyddogion ei fod yn 



Arolwg Blynyddol y Boblogaeth a oedd yn fesur o gyflogaeth a bu camgymeriad o ran 
labelu'r siart. 
 
Gan gyfeirio at Ddinas y Pentrefi, nododd yr Aelodau fod hwn yn gysyniad newydd i'r 
Cyngor a gofynnodd pa waith a oedd yn cael ei wneud i weld beth fyddai hyn yn ei 
olygu i ddarparu gwasanaethau mewn gwahanol ardaloedd o'r Ddinas i ddiwallu 
gwahanol anghenion ei chymunedau.   Ychwanegodd swyddogion fod gwaith 
dosbarth yn cael ei ystyried ac maen nhw'n cydnabod yn fawr bod angen dull 
gwahanol mewn gwahanol rannau o'r Ddinas.  
 
Roedd yr Aelodau o'r farn bod darpariaeth wael o 5G mewn rhannau o'r Ddinas a 
gofynnodd beth oedd yn cael ei wneud am hyn er mwyn sicrhau bod Caerdydd yn 
Ddinas dechnolegol.   Roedd yr Arweinydd o'r farn bod sylw da iawn i 5G a bod gan 
98% o'r Ddinas ddarllediadau 4G.   Gellid darparu ffigurau ar gyfer darpariaeth 5G i'r 
Aelodau pe bai angen.  
 
Roedd yr Aelodau'n falch o weld bod mannau gwyrdd ac amgylchfyd cyhoeddus yn y 
Ddinas yn cael eu diogelu a bod rhai newydd yn cael eu datblygu.  
 
Roedd yr Aelodau'n pryderu am gau rhan o Barc Bute ar gyfer Goleuadau Nadolig 
Parc Bute, gan fod hyn yn golygu na fyddai modd defnyddio llwybr cymudo i 
gerddwyr.   Dywedwyd wrth yr Aelodau y dylid cael llwybrau dargyfeirio mewn 
mannau ac nid oeddent yn ymwybodol o unrhyw faterion, ond byddent yn mynd yn ôl 
ac yn gwirio i sicrhau bod gan gerddwyr fynediad.  
 
Roedd yr Aelodau o'r farn y dylid cael gwybodaeth fwy gweladwy yn y Sgwâr 
Canolog yn rhoi gwybod i bobl pryd/ble y byddai'r orsaf fysiau.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd bod digon o Fynediad i Gadeiriau Olwyn yn cael 
ei ddarparu; esboniodd yr Arweinydd fod gohebiaeth wedi dod i law gan y cyhoedd ar 
hyn gan fod pryder ynghylch colli parcio i'r anabl.   Rhoddodd sicrwydd eu bod yn 
ceisio ehangu'r ddarpariaeth.  
 
Cynhaliwyd trafodaeth ynghylch glendid ar draws y Ddinas.   Esboniodd yr Arweinydd 
fod glendid fel mesur yn DPA sydd wedi'i wreiddio yn y Cynllun Corfforaethol.   
Byddai cyllid ychwanegol gan yr FRM i gryfhau'r timau glanhau brys.  Ychwanegodd 
swyddogion y byddai ailstrwythuro hefyd yn y tîm glanhau, gan gynnwys wythnos 4 
diwrnod a glanhau ar ôl casgliadau gwastraff, felly roedd hwn yn faes ffocws.  
 
Nododd yr Aelodau fater staffio yn y diwydiant lletygarwch a gofynnodd beth y gallai'r 
Cyngor ei wneud i gefnogi'r sector.   Dywedodd yr Arweinydd fod llu o fentrau megis 
y Gwasanaeth i Mewn i Waith, digwyddiad recriwtio ar y cyd rhwng Caerdydd AM 
BYTH a'r sector lletygarwch, Addewid Caerdydd yn cysylltu cyflogwyr ag ysgolion a 
llawer mwy o waith partneriaeth; fodd bynnag, ychwanegodd y gallai'r diwydiant 
wneud mwy i helpu ei hun drwy edrych ar lefelau cyflog a dod yn gyflogwr cyflog byw 
go iawn. 
 
CYTUNWYD: y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
 
 



43 :   YR HEN LYFRGELL A’R EGLWYS NORWYAIDD - I DDILYN  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r eitem hon oedd craffu cyn penderfynu ar adroddiad 
i'r Cabinet sy'n cynnig newidiadau i'r ffordd y defnyddir yr Hen Lyfrgell a'r ffordd y 
caiff yr Eglwys Norwyaidd ei rheoli.  Mae'r adroddiad yn gofyn i awdurdod y Cabinet 
brydlesu'r Hen Lyfrgell i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae hefyd yn ceisio 
awdurdod i ddileu dyled sy’n weddill Ymddiriedolaeth Elusennol bresennol yr Eglwys 
Norwyaidd, ac i ddirprwyo awdurdod i drosglwyddo'r Ymddiriedolaeth i Elusen Bae 
Caerdydd yr Eglwys Norwyaidd sydd newydd ei sefydlu, ac yna dirwyn yr 
Ymddiriedolaeth i ben. 
 
Cwmpas y gwaith craffu oedd archwilio'r cynigion hyn, p'un a oes unrhyw risgiau i'r 
Cyngor, y goblygiadau ariannol i'r Cyngor a'r camau nesaf.  Bydd sylwadau, 
arsylwadau ac argymhellion y Pwyllgor yn cael eu hanfon at y Cabinet cyn y cyfarfod 
ddydd Iau. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury – Yr Aelod Cabinet dros 
Ddiwylliant a Hamdden; Y Cynghorydd Goodway– Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a 
Datblygu; Neil Hanratty – Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd; Kathryn Richards – 
Pennaeth Diwylliant, Lleoliadau, Twristiaeth a Digwyddiadau; Jon Day – Rheolwr 
Gweithredol – Polisi Economaidd a Dr Martin Price, Cadeirydd yr elusen newydd, Yr 
Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd – i'r cyfarfod.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Aelodau'r Cabinet a Dr Price i wneud datganiadau ac ar ôl 
hynny cafodd yr Aelodau gyflwyniad gan Swyddogion ac fe'u gwahoddwyd i ofyn 
cwestiynau a gwneud sylwadau/arsylwadau. 
  
Mewn perthynas â'r Hen Lyfrgell, cyfeiriodd yr Aelodau at yr incwm £120 mil o'r uned 
fasnachol ac er gwaethaf hyn roedd diffyg o hyd a gofynnodd a ddylid pennu dyddiad 
adolygu yn awr ar gyfer y rhent rhad arfaethedig.  Esboniodd swyddogion eu bod yn 
trafod gyda'r Coleg Brenhinol am doriad cynnar yn y brydles er mwyn rhoi cyfle i 
adolygu cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad mawr yn yr adeilad.   Mae'r rhent rhad yn 
seiliedig ar y Coleg Brenhinol yn ymgymryd â'r holl waith cynnal a chadw y tu mewn 
a'r tu allan, sy'n sylweddol. 
 
Mewn perthynas â'r Eglwys Norwyaidd, nododd yr Aelodau fod y ddyled £122 mil 
wedi’i dileu ym mis Mawrth 2021 a gofynnodd a ddylid capio hyn cyn i'r trosglwyddiad 
gael ei wneud.  Esboniodd swyddogion na fyddai'r swm hwn wedi symud cymaint 
gan fod yr Eglwys wedi'i chau ond byddai hyn i gyd yn cael ei egluro yn yr adroddiad.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch pam na chafodd cais y Gwesty ei 
ystyried ar gyfer yr Hen Lyfrgell, eglurodd Swyddogion ei fod yn gais lefel uchel iawn, 
yn fwy o fynegiant o ddiddordeb a dim digon o fanylion.  
 
Gofynnodd yr Aelodau pam yr oedd y ddyled yn cael ei dileu ar gyfer yr Eglwys 
Norwyaidd pan fyddai'n rhaid gwario arian arno i'w godi i'r safon cyn iddo 
drosglwyddo.   Esboniodd swyddogion fod y ddyled yn cronni dyledion gweithredu, ni 
fyddai'r elusen newydd yn gallu gweithredu pe baent yn ei chymryd, ond byddant yn 
awr yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol ac yn sicrhau dyfodol yr 
adeilad.  
 



Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r mynediad i'r Hen Lyfrgell yn cael ei gadw.   
Dywedodd swyddogion y byddai cyfle, i ymgysylltu â'r cyhoedd yn fwy, y byddai rhai 
cyfleusterau yno i annog y cyhoedd y tu mewn, megis taflenni twristiaeth.  
 
Nododd yr Aelodau fod yr elusen wedi datblygu achos busnes ac wedi gofyn am eu 
meddyliau cychwynnol.   Dywedodd Dr Price y byddent yn canolbwyntio ar 
Dreftadaeth a Hanes; Celfyddydau; Lleoliad Cymunedol ac ail-fyw'r Caffi gyda thema 
Norwyaidd, bwydydd ac ati.   Ychwanegodd y bydden nhw'n adeiladu ar y 
cysylltiadau rhwng Caerdydd a Norwy; cysylltiadau â Hordeland a chysylltiadau 
rhwng yr Urdd a Mudiadau Ieuenctid Norwy.   
 
CYTUNWYD: y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
44 :   DIWEDDARIAD AR Y STRATEGAETH GERDDORIAETH  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r 
Pwyllgor am yr hyn a gyflwynwyd hyd yma ynglŷn â'r Strategaeth Gerddoriaeth a 
beth yw'r camau nesaf arfaethedig.  Cafodd yr Aelodau gyfle i roi eu barn ar y ffordd 
ymlaen cyn adroddiad i'r Cabinet yn y gaeaf.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury – Yr Aelod Cabinet dros 
Ddiwylliant a Hamdden; Jon Day – Rheolwr Gweithredol – Polisi Economaidd a Ruth 
Cayford – Rheolwr Diwydiannau Creadigol a Diwylliant, i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad ar ôl hynny cafodd yr 
Aelodau gyflwyniad gan Swyddogion ac fe'u gwahoddwyd i ofyn cwestiynau a 
gwneud sylwadau/arsylwadau. 
 
Nododd yr Aelodau, pan oedd y Pwyllgor wedi edrych ar hyn i ddechrau, y bu ffocws 
ar ei ddull Dinas gyfan a gofynnodd am ymgysylltu â 
grwpiau/corau/tafarndai/artistiaid lleol ac ati ar draws y Ddinas gyfan.   Esboniodd 
swyddogion mai'r prif ffocws yn ystod y pandemig oedd cael lleoliadau'n ôl ar waith, 
ond dywedasant fod ymgysylltu â grwpiau lleol wedi bod yn gadarnhaol a rhoddwyd 
enghreifftiau o waith a wnaed gan gynnwys gwaith ffitio Pafiliwn Butetown a 
Rhaglenni Datblygu Talent yn Sblot, Glan yr Afon a Threganna.  Yn ogystal â hyn 
esboniodd y Swyddogion eu bod yn cefnogi cerddorion annibynnol ledled Caerdydd 
gyfan; maent wedi darparu grantiau Llawrydd ac adeiledu perthnasoedd drwy'r 
pandemig, ledled Caerdydd. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am ymgysylltu â'r Heddlu am ffordd decach o gael mwy o 
fathau o gerddoriaeth i leoliadau ar draws y ddinas.  Eglurodd yr Aelod Cabinet ei fod 
wedi codi hyn gyda Heddlu De Cymru a'r Swyddogion Trwyddedu a chytunodd nad 
oedd proffilio'n briodol; mae fforwm diogelwch cerddoriaeth fyw sy'n ystyried eu bod 
wedi mynd i'r afael â'r rhan fwyaf o'r pryderon ond a fyddai'n parhau i ganolbwyntio 
arno wrth symud ymlaen.  
 
Trafododd yr Aelodau faterion mynediad i leoliadau i gerddorion sy'n gorfod cario eu 
hoffer, yn enwedig ar gyfer lleoliadau Canol y Ddinas lle nad ydynt yn gallu parcio a 
dadlwytho a gofyn pa waith oedd yn cael ei wneud i fynd i'r afael â hyn.   Esboniodd 
swyddogion mai dyma un o egwyddorion y Bwrdd, roeddent yn cael trafodaethau ar 
draws y sector a'r Cyngor, drwy Weithgor Adfer y Ddinas, ac yn cydbwyso'r hyn y 



mae angen ei wneud gydag Iechyd a Diogelwch.   Byddent hefyd yn edrych ar 
ddyluniadau yn y dyfodol.  
 
CYTUNWYD: y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
45 :   GRŴP GORCHWYL A GORFFEN AR Y CYD Y CDLL NEWYDD - CYLCH 

GORCHWYL DRAFFT  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adroddiad hwn ar gyfer ei nodi.  Yng Nghyfarfod 
diwethaf y Pwyllgor, roedd y Cynghorydd Robson wedi mynegi diddordeb mewn 
eistedd ar y grŵp.   Roedd y grŵp wedi cyfarfod a gosod ei Gylch Gorchwyl, a oedd 
yn cael ei gymryd i'r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, fel y pwyllgor lletyol, i gael 
cytundeb ffurfiol.   Y ffocws yn awr fyddai cam nesaf y CDLlN ac Opsiynau Strategol, 
sut y maent yn mynd i'r afael â materion allweddol fel y'u nodir yn y gweledigaethau 
fel Caerdydd Un Blaned.  Byddai ffocws hefyd ar ddeall ymgysylltiad arfaethedig 
grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn yr ymgynghoriad; deall yr amcanestyniadau 
presennol o ran twf a sut mae hyn yn cyd-fynd â chynllunio rhanbarthol fel y daw 
drwodd.   Bydd cyfarfod nesaf y grŵp ar 22 Tachwedd 2021 ac yna cyfres o 
gyfarfodydd a fydd yn arwain at gytuno ar adroddiad ym mis Chwefror ac yn mynd i'r 
Cabinet ym mis Mawrth. 
 
46 :   ADRODDIAD GOHEBIAETH  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Cynghorydd Wild yn dal i aros am ymateb ar lythyr 
ar y cyd gan Gadeiryddion y Pwyllgor ar y Cynllun Datblygu Lleol Newydd.   Roedd 
pob gohebiaeth arall yn gyfredol.  
 
Nododd yr Aelodau fod ymateb wedi dod i law gan y Cynghorydd Goodway i lythyr 
cyhoeddus y Pwyllgor ar Stryd James a gwelliannau i'r gweithdy.  Roedd y 
Cynghorydd Goodway wedi cadarnhau mai'r bwriad gwreiddiol oedd ailwampio'r 
gweithdai ond eu bod wedi cael mwy o gyngor ariannol ynghylch y statws TAW ac 
roedd swyddogion yn gweithio i weld a allai tenantiaid symud i'r unedau llawr 
gwaelod fel cyfnod pontio tra bod y gwelliannau'n cael eu gwneud yn eu 
habsenoldeb. 
 
47 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
48 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 13 RHAGFYR 2021  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.45 pm 
 


